

กิตติกรรมประกาศ

“การศึกษาอิทธิพลชาวจีนที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม ในกรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาที่มาและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความกรุณาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เป็นหนึ่งในงานวิจัยอีกหลาย ๆ ชิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

วิทยานิพนธ์ที่เห็นอยู่นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากแรงผลักดัน และการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ผู้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนี้อย่างที่ตั้งใจ ทำให้ผู้วิจัยมีกำลังใจที่จะยืนหยัดในการทำวิทยานิพนธ์นี้ต่อไปให้สำเร็จลงได้ รวมถึงความเอาใจใส่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ประธานกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์รัชดาพร คณิตพันธ์ อาจารย์เชษฐา พลายชุม และอาจารย์กฤษณา พรพิบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่คอยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์เสมอมา อีกทั้งยังสละเวลารับฟังปัญหาของผู้วิจัยได้ในทุก ๆ เรื่องอย่างไม่เคยเบื่อบ่อย นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียนและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะคุณนันทนา ไทยถาวร ที่ช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์มีรูปแบบที่สวยงาม

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วีระ อินพันทัง ที่สละเวลาเดินทางมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย อีกทั้งคำแนะนำที่ดีจาก ศาสตราจารย์ผุสดี ทิพทัส ที่ผู้วิจัยสามารถนำมาพัฒนาวิทยานิพนธ์นี้ได้ รวมถึงความกรุณาจาก คุณเศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนที่แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้วิจัยหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งผู้วิจัยถือว่าท่านเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่ง ผู้วิจัยให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง และผู้เป็นตัวแทนขององค์กรทั้ง 10 แห่ง ที่กรุณาให้ผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์ ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก

และหน่วยสนับสนุนที่จะขาดไม่ได้เลย คือ ครอบครัวอภิชาติวรพันธุ์ ทั้งคุณพ่อ ที่เป็นแกนนำหลักในการรังวัดอาคารต่าง ๆ คุณแม่ที่ออกเก็บข้อมูลร่วมกับผู้วิจัยในทุกครั้ง คุณย่าที่คอยถามไถ่ด้วยความห่วงใย และญาติ ๆ ทุกคน เพื่อน ๆ สถาปัตกรรมรุ่น 2 ที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน วิทยานิพนธ์นี้คงจะเรียบร้อยอย่างที่เห็นไม่ได้ถ้าขาดเพื่อนที่เป็นที่พึ่งได้ทุกเมื่ออย่างคุณสุนิพร สุทธิประภา คุณศิวาพร กลิ่นมาลัย และคุณนิพัทธา พจนศิลป์ ที่ตรวจและแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์จนถูกต้อง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ที่จะทุ่มเท
แรงกาย และแรงใจเพื่อให้ถึงดังจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปีครึ่งที่
ผู้วิจัยได้สัมผัสจากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่งทำให้เรียนรู้ว่า "คนเราทุกคนล้วนมีอุปสรรคที่ต้อง
เอาชนะให้ได้ทั้งสิ้นทั้งอุปสรรคที่เกิดจากตัวงานและตัวคน แต่อุปสรรคทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเรา
สามารถเอาชนะอุปสรรคจากใจเราเอง" ดังนั้น การทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จึงเป็นความสำเร็จที่รอ
คอยและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะคงอยู่ในความทรงจำของผู้วิจัยตลอดไป

แหววิเชียร อภิชชาติวรพันธุ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2550

สำนักหอสมุด